

ส่วน



บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.	612
ครั้งที่	
วันที่	8 กค 59
ราคา	15.00
หน่วย	น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ /ว ๙๙๙

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธีร์ธัญ)

ลปค.



สรุปการมอบนโยบายและข้อสั่งการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากจะเป็นการ “เพิ่มผลผลิต” ด้วยนวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตแล้ว รัฐบาลก็ยังเน้น “การลดต้นทุน” ในการผลิต ในกิจกรรมต่างๆ หลายตัวอย่าง เรื่องแรกคือ การช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการลดค่าเช่านา ซึ่งอยู่ในเรื่องของการลดปัจจัยการผลิต ซึ่งจะเป็นต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร ในฤดูกาลผลิต ปี ๕๙/๖๐ รอบการทำนาปรัง ตั้งแต่ มกราคม ถึง มิถุนายน ๕๙ โดยได้ดำเนินการมา ๒ มาตรการ คือ เรื่องการควบคุมค่าเช่านา ไม่ให้เกินกว่า ที่กฎหมาย กำหนด มีผลดำเนินการทั้ง ๔ ภาคของประเทศ ซึ่งมีผู้เช่านาทั้งสิ้นในขณะนี้กว่า ๓ แสน ๕ หมื่นราย ในพื้นที่นา ๙ ล้านกว่าไร่ สามารถควบคุมค่าเช่านาได้ ๒ แสน ๖ หมื่นราย และสามารถเจรจาลดค่าเช่านาได้ ๑ แสนราย รวมเป็นเงินในการลดต้นทุนการผลิต ในเรื่องค่าเช่านา ให้กับเกษตรกรได้ มากกว่า ๔๘ ล้านบาท และได้ขอความร่วมมือในการ ลด/งดค่าเช่านา ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็สามารถ “ลด” ค่าเช่านา ได้เกือบ ๖๐๐ ราย ในพื้นที่ ๗ พันไร่ คิดเป็นเงิน ๑ ล้านกว่าบาท และ “งด” เก็บค่าเช่านา ได้เกือบ ๑๖ ราย ในพื้นที่ ๒๖๖ ไร่ คิดเป็นเงิน ๒ แสนกว่าบาท ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือ ของทุกฝ่าย ขอขอบคุณบรรดาผู้ให้เช่านาที่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งเกษตรกรด้วย ทุกคนต้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถทำให้ชาวนาไทยยิ้มตาอ้าปากได้ มีรอยยิ้มมีความสุข มากขึ้น</p>	สน.ปท.
๒	<p>เรื่องศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>“ศูนย์ดำรงธรรม” ที่เรียกว่าสายด่วน ๑๕๖๗ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่เป็นวิวัฒนาการ ที่ดี ที่รัฐบาลนี้ และ คสช. ให้ความสำคัญตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามา ในการที่จะปรับรูปแบบการ ให้การบริการ การเข้าถึงการสื่อสารกับประชาชน ก็ถือว่าเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญ ที่รัฐบาลได้ใช้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกคน ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ภายในจุดเดียว ตามแนวทาง ประชาธิปไตยและการบูรณาการของหน่วยงาน ต่างๆ นับตั้งแต่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา ๒ ปีแล้ว ที่น้อง ประชาชนก็มาร้องเรียน ร้องทุกข์มีการใช้บริการทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์บริการ หรือใช้สำหรับการส่งต่อ หรือในการที่เรารจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ได้แก้ปัญหาได้เกือบ ๓ ล้าน</p>	สน.สก.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ราย ปัญหาต่างๆ ถูกคลี่คลาย ได้รับการแก้ไข มากกว่า ๘๖% ส่วน ๔ % ที่เหลือเป็นเรื่องของความซับซ้อน เรื่องที่เป็นมายาวนาน ซึ่งต้องแก้อีกหลายอย่าง ต้องขอเวลาสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น</p> <p>(๑) ชาวบ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกไล่ที่ ไม่มีที่อยู่อาศัย หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่ราชพัสดุร่วมกับเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางประชารัฐช่วยกันสร้างบ้านให้</p> <p>(๒) ชุมชนใน จ.ร้อยเอ็ด ได้ร้องเรียนโรงงานที่ส่งเสียงดังและมีกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ได้ลงพื้นที่ร่วมกัน ทำงานอย่างบูรณาการ แนะนำให้ปลูกต้นไม้ และใช้หลักวิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหา</p> <p>ทั้งนี้ อยากให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็น “มากกว่า” ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ อยากให้เป็นศูนย์รวมทุกอย่าง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยในการบริหารราชการแผ่นดิน และก็จะได้ให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา บ้านเมืองตอนนี้ต้องการความสงบสุข ต้องช่วยกันดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของบ้านเมือง หน้าที่สำคัญก็คือการเฝ้าระวัง แล้วก็ แจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุ่ม เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยให้คนแจ้งด้วย ไมอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากจะยุ่ง เพราะฉะนั้นขอให้เป็นการลับในกรณีเหล่านี้ แล้วก็จะได้มีการช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ การบุกรุกป่า ไม่ใช่เอาเขามาช่วยแล้วเอารูปเขามาถ่ายออกทีวี เขาก็อันตราย อีกหน่อยคงไม่มีคนช่วย เรื่องการทิ้งขยะของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ก็ช่วยกันตักเตือน ถ้าทุกคนปล่อยปละละเลยไปเรื่อยๆ ขยะเหล่านั้นมันก็จะกระจายไปทั่ว รถวิ่งไปวิ่งมามันก็ยังสกปรกมากไปกว่าเดิม ช่วยกันตักเตือน ไม่ใช่ไปทำร้ายหรือไปว่ากล่าวให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไปอีก เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ “ข้าราชการ” ก็คงจะต้องทำงานหนักขึ้น และต้องเสียสละมากกว่าที่เคยมา ทั้งนี้ถือว่า “เหงื่อของข้าราชการ นั่นก็คือ น้ำใจที่ให้กับประชาชน”</p>	
๓	<p>เรื่องการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐”</p> <p>ในช่วงการที่เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ในอนาคตประเทศชาติเรานั้น ขณะนี้ต้องการคำว่า “จิตวิญญาณ จิตสำนึก จิตสาธารณะ อุดมการณ์” ของความเป็นคนไทยเหล่านั้นมันต้องเกิดขึ้น เพราะว่า ทุกคนนั้นจะได้ใช้เป็นแรงผลักดัน เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ยกตัวอย่าง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน มีสงครามเกิดขึ้น มีความเสียหายมากมาย แต่เขาสามารถเร่งพัฒนาประเทศ ภายหลังสงครามได้โดยเร็วด้วยความอดทน ด้วยความร่วมมือกันทุกฝ่าย เราต้องใช้ทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาจากเพื่อนเราบ้าง มาช่วยกันปรับปรุง เราอย่าทำให้อีกสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันสูญหายไป</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p>เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>“ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นความหวังหนึ่งในการที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งนี้เป็นหลักการทางวิชาการอยู่แล้ว เอกสารวิจัย การเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>มีหมด เพราะฉะนั้นมันเป็นแนวทางที่จะทำให้รัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศนั้น ได้มีการบริหารไปด้วยความโปร่งใสตามหลักการทั้งหมด ๖ ข้อของธรรมาภิบาล โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ผ่านความไว้วางใจของประชาชน และใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหล่านี้ จำเป็นต้องรื้อฟื้นขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราถึงจำเป็นที่จะต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของประเทศ แล้วก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จะกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ชาตินี้ อาทิเช่น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่จะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ ที่เราเรียกว่า “แผน ๖-๖-๔” หมายความถึง “ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน” ที่สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มี ๖ ด้าน อันได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง เรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (๒) ด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมีการแข่งขันเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างยั่งยืน (๓) ด้านสังคม คือเป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (๔) ด้านทรัพยากรมนุษย์ คือการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๕) ด้านสิ่งแวดล้อม คือการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (๖) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินก็คือการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีธรรมาภิบาลในสังคมไทย</p> <p>เรายังมี “ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ด้าน” ซึ่งจริง ๆ แล้วบรรจุอยู่ใน ๖ ด้าน เพื่อจะสนับสนุนให้ ๖ ยุทธศาสตร์แรกนั้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่</p> <p>(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจะสนับสนุนเศรษฐกิจสังคม การกระจายความเจริญ การพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมโดยเน้นการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของคนไทย เพื่อจะเป็นการขับเคลื่อนภาคการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๓) การพัฒนาภาค เมือง และเขตเศรษฐกิจ ที่รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยเราต้องพัฒนาทั้งภูมิภาค ทั้งเมือง แล้วก็ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่เรามีศักยภาพ เราต้องยกระดับทั้งหมดนั้น ให้ตั้งแต่วัสดุการผลิต และการบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งมีการขยายฐานใหม่ ให้มีความสำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่จะขยายความเจริญกระจายออกไป ยกระดับรายได้ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทุกภูมิภาคของประเทศ คือไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะกระจุกตัวอยู่ ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง เมืองใหญ่เหล่านั้น มันแน่นขึ้นทุกวัน เราต้องสร้างสังคมเมืองในชนบท โดยมีระเบียบ ไม่เช่นนั้นคนก็จะเข้ามาในเมืองกันใหญ่จนกระทั่งมีปัญหาการจราจร มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย มีอะไรมากมาย มันก็ต้องบริหารจัดการกระจายออกไป ไปอยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดกัน นักเรียนนักศึกษาก็ต้องมุ่งหวังเพื่อจะได้กลับไปพัฒนาบ้าน ของตัวเองจะดีกว่า (๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อจะให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เชื่อมโยงกันในกรอบกลุ่มประเทศ CLMVT อาเซียน แล้วก็โลก ที่ผ่านมานั้นเราได้ร่วมเป็นภาคีลงสัตยาบัน ให้การรับรองข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไว้หลายเรื่อง แต่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่สามารถออกกฎหมาย เพื่อให้มีผลบังคับใช้</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p> อย่างเป็นรูปธรรมได้ ถ้าเราไม่ทำเราก็คือในโลกใบนี้ไม่ได้ เราจำเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้เกิดความเชื่อมั่นในเวทีโลก อาทิเช่น พ.ร.บ. ความผิดบางประการต่อการ เดินอากาศ ตามความตกลง ของ ICAO พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) ตามพิธี สารมาดริด พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) ตามข้อตกลงป้องกัน การฟอกเงิน พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ๒๒) ตามข้อตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค กลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ ๒) ตามความตก ลงต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้าย ตามสัญญาต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น </p> <p> ในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้พยายามเร่งรัดดำเนินการแก้ไข ก็มี ความก้าวหน้า มีความสำเร็จอยู่เป็นขั้นเป็นตอนโดยลำดับ และได้รับการยอมรับ ได้แก่ (๑) การแก้ปัญหาทางช้างตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่เรียกว่า CITES ด้วยการออก พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ร.บ.งาช้าง และปรับปรุงแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ทำให้รอดพ้นจากการ ถูกคว่ำบาตรทางการค้าจาก CITES ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่า ๔๗,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (๒) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการออก พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ ๒ เราได้ประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ” ด้วยการ ดำเนินการใน ๓ มิติ ทั้งการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด การคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้งการป้องกันและควบคุมกลุ่มเสี่ยง จนมีความคืบหน้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับระดับในรายงานการค้ามนุษย์ หรือ TIP Report ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ประเทศไทย อยู่ในสถานะที่ “ดีขึ้น” ซึ่งจะส่ง “ผลดี” ต่อการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ของทาง EU เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน สินค้าประมงไทย เรามีมูลค่าการส่งออก กว่า ๒๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี </p>	

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
 กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
 สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง